

เกาะติด

4PW

ฉบับที่ ๑๓
ปี ๒๕๖๐



สช. เปิดวงระดมพลังร่วมกระบวนการนโยบายสาธารณะ ภาคีเครือข่ายกว่า ๓๐๐ ชีวิต ตบเท้าเข้าร่วมคึกคัก



กว่าจะเป็นงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในแต่ละครั้ง การเตรียมความพร้อมของสมาชิกเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีประสิทธิภาพ ล่าสุดเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นับเป็นอีกครั้งที่สมาชิกเครือข่ายภาคีกว่า ๓๐๐ ชีวิต พร้อมใจกันเข้าร่วมเวที **“สานพลังภาคีเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”** เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๐ อย่างมีส่วนร่วม

คณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและจัดกลุ่มเครือข่าย ในฐานะแม่งาน ได้ออกแบบกระบวนการสำหรับสมาชิกภาคีเครือข่าย โดยแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น ๔ กลุ่มหลักๆ ได้แก่ ๑.กลุ่มภาคประชาสังคม ชุมชน และเอกชน (MS) ๒.กลุ่มภาคการเมือง (MP) ๓.กลุ่มภาควิชาการ วิชาชีพ (MK) และ ๔.กลุ่มเครือข่ายเฉพาะประเด็นรายปี (MI) เพื่อร่วมทบทวนการจัดกลุ่มเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน ๕ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ๑.การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ๒.การพัฒนาพื้นที่เล่นอย่างสร้างเสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัย ๓.การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่แหล่งกำเนิด ๔.การจัดการขยะพลาสติกอย่างบูรณาการ และ ๕.การรองรับสังคมผู้สูงอายุ

นพ.กิจจา เรืองไทย ประธานอนุกรรมการฯ ระบุว่า **“เป้าหมายการประชุมครั้งนี้เพื่อระดมความเห็นและแลกเปลี่ยนจากกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ทั้งเรื่องของการจัดกลุ่ม และประเด็นที่เกี่ยวข้องที่จะขับเคลื่อนร่วมกันหรือตามที่ภาคีสมาชิกให้ความสนใจ”**

แม้การประชุมครั้งนี้จะยังขาดกลุ่มภาคีเครือข่ายพื้นที่ (MA) ซึ่งจะมีเวทีเฉพาะให้ระดมความเห็นต่างหาก อย่างไรก็ตาม ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ จะมีกลุ่มใหม่เข้ามา คือ กลุ่มเครือข่ายเฉพาะประเด็นรายปี (MI) ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเด็นด้วยความรู้ความชำนาญ และอุดช่องโหว่ของการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพฯ ที่ผ่านมามีด้วย ▶

“เป้าหมายการประชุมครั้งนี้เพื่อระดมความเห็นและแลกเปลี่ยนจากกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ทั้งเรื่องของการจัดกลุ่ม และประเด็นที่เกี่ยวข้องที่จะขับเคลื่อนร่วมกันหรือตามที่ภาคีสมาชิกให้ความสนใจ”



พ.กิจจา เรืองไทย
ประธานคณะกรรมการฯ

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเกิดจากความห่วงใยในประเด็นสุขภาพของประชาชนทุกระดับ โดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่ไร้อำนาจต่อรองในสังคม โดยประเด็นที่เครือข่ายภาคีนำเสนอ จะเข้าสู่พิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อบรรจุให้เป็นวาระนโยบายที่ร่วมกันผลักดันของคนในสังคมอย่างแท้จริง”

ในการจัดประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดกลุ่มเครือข่าย รวมทั้งทบทวนบทบาทของกลุ่มเครือข่ายในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และอภิปรายร่วมกันในประเด็นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่าย และการเป็นตัวแทนในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุมตามที่อนุกรรมการฯ ได้ตั้งไว้อย่างสมบูรณ์



นพ.พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ปลูกพลังเครือข่าย ขยายความร่วมมือ สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ



สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดการประชุม “สานพลังภาคีเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ มีภาคีเครือข่ายกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมอย่างคึกคักกว่า ๑๐๐ องค์กร โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ในการประชุมมีการ “เวิร์คชอป” แบ่งเป็นกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ **กลุ่มที่ ๑** - ภาคราชการ การเมือง (MP) **กลุ่มที่ ๒** - ภาคประชาสังคม ชุมชน และเอกชน (MS) **กลุ่มที่ ๓** - ภาควิชาการ วิชาชีพ (MK) และ **กลุ่มที่ ๔** - กลุ่มเครือข่ายเฉพาะประเด็นรายปี (MI)

“สิ่งที่เราจะทำในวันนี้ ถือเป็นกระบวนการพัฒนาข้อเสนออย่างมีคุณภาพนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่แค่สั่งการให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทำ เพราะเมื่อเราสร้างประเด็นนโยบายที่มีคุณภาพ จะนำมาสู่ฉันทมติจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้” ศิริพร ปัญญาเสน ผู้นำการประชุม ทำความเข้าใจ ทิท่า ที่ไป และความสำคัญของกระบวนการ

ประเด็นนโยบายสาธารณะในการแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ ๑.การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ๒.การพัฒนาพื้นที่เล่นอย่างสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัย ๓.การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่แหล่งกำเนิด ๔.การจัดการขยะพลาสติกอย่างบูรณาการ และ ๕.การรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยผู้ร่วมประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา และนำเสนอทางออกอย่างบูรณาการ

อนพต โกสุม อุปนายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย แสดงความเห็นด้วยกับ นโยบายการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายวันละอย่างน้อย ๓๕ นาที รวม ๓ วันต่อสัปดาห์ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ ควรบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย และรณรงค์เรื่องการออกกำลังกายให้คนไทยทั้ง ๗๖ ล้านคน

ภญ.ศิริโรจน์ สุกมลสันต์ นักวิชาการจากศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ แสดงความเห็นต่อประเด็นสังคมผู้สูงอายุว่า ควรต้องมีการสร้างรายได้ที่เพียงพอ มีบริการสาธารณะรองรับ มีระบบดูแลสุขภาพคนชราหรือผู้ป่วยถึงบ้าน หรือคอนโดมิเนียม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดกิจกรรมในชุมชนให้มากขึ้น

“สังคมไทยควรยืดหยุ่นวัยเกษียณอายุให้เกินกว่า ๖๐ ปีได้ โดยคำนึงถึงแนวทางขององค์กร และตัวผู้สูงอายุเองว่ามีความพร้อมทำงานแค่ไหนด้วย”

ปัญหาขยะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่วงสนทนาแต่ละกลุ่มมีการพูดกันมาก โดย ส.ท.ท.สมชาย ศรีเย็น สภาสื่อภาคประชาชนอาเซียน ให้เห็นว่า ควรมีระบบการบริหารจัดการขยะที่เป็น “วาระแห่งชาติ” เพื่อให้การแก้ไขเกิดความยั่งยืน ขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความรู้ประชาชนในการแยกขยะตั้งแต่ที่บ้าน

งานนี้ต้องบอกว่า นอกจากจะได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายแล้ว ภาคีเครือข่ายยังได้ “กัลยาณมิตร” เพื่อกลับไปสานสัมพันธ์ เชื่อมโยงการทำงานกันต่ออีกด้วย